

<b>MATICHON INFORMATION CENTER</b>		<b>Subject Heading :</b>	
<b>Source :</b>	<b>ข่าวสด</b>		
<b>Date :</b>	<b>25 ก.ค. 2551</b>	<b>Page :</b>	<b>29</b>
		<b>No :</b>	<b>51364966</b>

**ส**่งท้ายเทศกาลรับน้องในปีนี้กับกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่มีชื่อเรียกกิจกรรมสัมพันธ์กันที่น้องนี้ว่า รับน้องเข้าซุ้ม โดยจัดกิจกรรมกันที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ รอบบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จึงเต็มไปด้วยซุ้มสำนักวิชาทั้ง 9 สำนักวิชา คือศิลปศาสตร์ การจัดการ นิติศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พยาบาล ซึ่งแต่ละซุ้มรุ่นที่ได้จัดกิจกรรมสนุกๆ มันส์ๆ ทดสอบทั้งความสามัคคี ความอดทน ความซื่อสัตย์ และการมีน้ำใจต่อเพื่อน ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกกัน กิจกรรมดังกล่าวถือว่าได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างที่สู่น้อง และเพื่อนสู่เพื่อนได้เป็นอย่างดี



วรรณหงษ์ วงศ์ตะอองภักดี



วีระชัย เจริญจิตติชัย

# 'รับน้องเข้าซุ้ม'

## และๆลุยๆที่แม่ฟ้าหลวง



พงษ์พัฒน์ คุณคำ



วาทิน เมฆานิมิตรดี



สิริ คูยดี

### รายงานพิเศษ

กิจกรรมจริง ซึ่งในการตรวจสอบซุ้มแต่ละซุ้มนั้น หากพบว่ากิจกรรมที่รุ่นพี่จัดไม่มีความปลอดภัยก็จะให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่น้องใหม่อย่างที่สุด

คุณวรรณหงษ์ วงศ์ตะอองภักดี พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ปกครองนักศึกษา มฟล. ที่เดินทางมาพบลูกสาว และร่วมชมกิจกรรม "สัมพันธ์ฉันพี่น้อง" ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า รู้สึกประทับใจมหาวิทยาลัยนี้มาก ทั้งทำนอชการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ รุ่นพี่ และเจ้าหน้าที่ทุกคน และเมื่อได้เข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมรับน้องครั้งนี้ก็รู้สึกดีไม่มีความกังวลอะไรเลย เพราะเห็นแล้วว่ากิจกรรมปลอดภัย และมีความสุขสนุกสนาน รุ่นพี่มีความสุภาพกับรุ่นน้อง อาจมีเสียงดังบ้างแต่ไม่มี

โดยกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้บังคับให้น้องเข้าร่วมแต่อย่างใด หากน้องใหม่คนไหนไม่พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นพี่ก็จัดสถานที่พักไว้ให้น้องๆ พร้อมทั้งสวัสดิการที่คอยดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิด

นายวีระชัย เจริญจิตติชัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. เปิดเผยว่า กิจกรรมทุกอย่างที่ทำทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัย และทำให้นักศึกษาเป็นผู้ใหญ่ขึ้น และในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมนั้นจะมีผู้บริหาร คณบดีแต่ละสำนักวิชา อาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ สังเกตการณ์และให้ความช่วยเหลือในทุกกรณี และทางมหาวิทยาลัยยังได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลให้แก่นักศึกษา ด้วยการจัดเตรียมรถพยาบาลไว้ทุกกิจกรรมอีกด้วย

หากผู้ปกครองมีคำถามเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยได้

นายวาทิน เมฆานิมิตรดี นายกองค้การนักศึกษามฟล. และนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า องค์การนักศึกษาได้ขอความร่วมมือจากผู้จัดซุ้มของทุกสำนักวิชาในเรื่องของความปลอดภัย และรูปแบบของการรับน้องในแต่ละซุ้ม และทุกกิจกรรมต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร อาจารย์ประจำสำนักวิชาก่อนที่จะให้นักศึกษาใหม่ได้ร่วม





ถ้อยคำหยาบคายเลย แล้วเมื่อรู้ว่าในสัปดาห์ต่อไป จะมีกิจกรรมวันพระขึ้นเดือน งานขึ้นโตก ฯลฯ คุณแม่รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรสืบทอดต่อไป

“กิจกรรมรับน้องเข้าสู่มนี้แม้ว่าจะมีการเล่นโคลนบ้างในบางทีม คุณแม่คิดว่าไม่เสียหายอะไรที่เด็กๆ จะได้รู้จักสัมผัสถึงดินโคลนบ้าง เพราะในชีวิตจริงน้อยครั้งมากที่จะได้มาทำอะไรแบบนี้ คุณแม่จะบอกน้องว่าชีวิตในวัยเรียนควรเรียนรู้และทำกิจกรรมด้วย เพราะเป็นเพียงครั้งเดียวในชีวิตที่เราจะได้สัมผัส” คุณวรรณหงษ์กล่าว

สำหรับน้องใหม่อย่าง “แนน” น.ส.สิริ ฤทธิ ตำนก วิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจเปิดใจว่า กิจ



กรรมสัมพันธ์กันที่น้องที่ได้เข้าร่วม รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและสนุกมากค่ะ รุ่นพี่ให้การดูแลใกล้ชิดดี เมื่อมีคนเจ็บป่วยไม่สบายก็จะมีพี่ๆ คอยดูแลตลอด กิจกรรมนี้อาจจะมีรุ่นพี่ที่เสียงดังบ้าง แต่เพื่อนๆ ทุกคนก็รู้สึกสนุกมาก กิจกรรมนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ด้วย เพราะว่าได้ทำกิจกรรมใกล้ชิดกันค่ะ



“น้องเป็ยร์” นายพงษ์พัฒน์ คุณคำ สำนักวิชาการ จัดการ สาขาธุรกิจการบิน หนึ่งในน้องใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เปิดเผยว่า รู้สึกสนุกดีครับ พี่ๆ ให้ความสนใจเอาใจใส่ตลอดจะถามเรื่อยๆ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง อย่างวันนี้ผมไม่ค่อยสบายเลยทำให้ร่วมกิจกรรมได้น้อย ช่วงที่ไม่ไหวก็จะบอกพี่ๆ ซึ่งก็จะมีพี่กลุ่มสวัสดิการมาคอยดูแลพาไปพักผ่อน และเมื่อผมรู้สึกดีขึ้นก็จะมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆ และทำกิจกรรมต่อ ที่อยากทำกิจกรรมต่อเพราะเห็นแล้วมันน่าสนุกมากเลยครับ แม้ว่าจะเลอะดินโคลนไปบ้าง แต่มันก็ไม่หนักหนาอะไร และทุกคนที่ร่วมกิจกรรมก็เต็มใจกันทุกคนครับ เพราะว่าพี่ๆ จะไม่บังคับใครไม่ อยากทำกิจกรรมก็ไปนั่งรอเพื่อนๆ ได้ไม่มีใครว่า ผมชอบกิจกรรมนี้นะครับ



กิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์สามารถเสริมสร้างรากฐานในชีวิตของการเรียนระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี